



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
31 พฤษภาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 31 พ.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,955 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,450,457 ราย เสียชีวิต 21 ราย เสียชีวิตสะสม 30,019 ราย รักษาหายเพิ่ม 6,607 ราย รักษาหายสะสม 4,380,577 ราย ยังรักษาอยู่ 39,861 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 531,830,565 (+298,170) ราย เสียชีวิต 6,311,355 (+616) ราย รักษาหาย 502,798,230 (+455,145) ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ จีน บริจาควัคซีนโควิด 19 ให้เมียนมา 10 ล้านโดส / ส่องกลยุทธ์ตรวจโควิด 19 ผ่านตัวอย่างน้ำเสียจากหลายพื้นที่

ประเด็นสำคัญ

1. สถานการณ์โควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา, Bangkokpost) เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแชนิฟิค โปสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, hfocus, topnews, ch3plus, thestandard, workpointtoday, isranews, js100, TNN, kaohoon, acnews, thailandplus, ch7, Chiangmainews) ทีวีทุกช่อง

-นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กล่าวถึง ภาพรวมประเทศไทยตอนนี้สถานการณ์ลดลงเช่นเดียวกับหลายประเทศในเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในวันที่ 1 มิ.ย.65 จะมีการปรับระบบการรายงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รายงานจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการเข้ารับการรักษารักษาในรพ. เป็นรายวันแบบเฉลี่ย 7 วัน ส่วนผู้ป่วยอาการหนัก ใส่ท่อช่วยหายใจ และเสียชีวิตยังรายงานทุกวันต่อเนื่อง สำหรับสถานการณ์เดือนกุมภาพันธ์อยู่ในระดับที่ 3 ทุกจังหวัดเน้นย้ำ ห้ามกลุ่มเสี่ยงเข้าไปสถานบันเทิง ผับ บาร์ และเกณฑ์การรับวัคซีน ทุกคนต้องได้รับ 2 เข็มขึ้นไป และเข็ม 2 ต้องอยู่ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน รวมถึงได้รับเข็มกระตุ้นเข็ม 3-4 ตามเกณฑ์ สัปดาห์นี้จะพิจารณาการปรับระดับเดือนกุมภาพันธ์โควิด เป็นระดับ 2 ส่วนจะมีจังหวัดไหนต้องรอดติดตามการพิจารณาอีกครั้ง และขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างเช่นเดิม

2. การผ่อนคลายมาตรการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, มติชน, nation, INN, springnews, ch3plus, 77kaoded, thebangkokinsight)

-นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง ข้อเสนอของนายกฯ ต่อที่ประชุมครม. สั่งการให้แจ้งเตือนไปยังปชช.ให้เห็นถึงความสำคัญในการสวมหน้ากากอนามัย ยังเป็นพฤติกรรมด้านสาธารณสุขที่ยังมีความสำคัญและจำเป็นอยู่ พร้อมยืนยันว่าขณะนี้รัฐบาลไม่มีนโยบาย การถอดหน้ากากอนามัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, ผู้จัดการ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแชนิฟิค, js100)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึง การเตรียมพร้อมเปิดสถานบันเทิง ในวันที่ 1 มิ.ย.65 ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทำให้บรรยากาศและสถานที่ปลอดภัยซึ่งทุกคนรับทราบหมด หากสถานการณ์ควบคุมได้ปกติจะมีการยกเลิก Thailand Pass ทั้งหมด เพื่อให้ต่างชาติเข้ามามากขึ้นเศรษฐกิจก็จะดีขึ้น และคนไทยต้องเร่งบูสต์วัคซีน ส่วนการใส่หน้ากากอนามัยเป็นคำแนะนำของสธ. ดังนั้น กรณีการอยู่ในกลุ่มคนรู้จัก มีการตรวจเช็คปัจจัยเสี่ยงแล้วว่ามีปัจจัยเสี่ยงอะไรก็สามารถถอดได้กันเป็นครั้งคราว ไม่ได้บังคับว่าจะต้องใส่หรือจะถอด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สำนักข่าวไทย

-พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล กำชับให้สถานบริการในพื้นที่ตำรวจนครบาล ยังคงต้องปฏิบัติตามประกาศของสธ. และกรุงเทพฯ อย่างเคร่งครัด โดยสถานบริการต้องมีการเว้นระยะห่าง รวมถึงการรักษาสุขอนามัยของพนักงานและผู้ให้บริการ ต้องผ่านการตรวจ ATK ก่อนเข้าใช้บริการ และฉีดวัคซีนครบโดสตามที่สาธารณสุขกำหนด พร้อมสั่งการให้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ไม่ให้เกิดการกลับมาเป็นคลัสเตอร์ของการแพร่ระบาดโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ

-พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี เผย ปทุมธานีเป็น 1 ใน 31 จังหวัด พร้อมจะนำร่องถอดหน้ากากอนามัย ซึ่งคาดว่าจะกลางเดือนมิถุนายนจะเริ่มถอดหน้ากากอนามัยและจะเป็นจังหวัดที่สามารถดำเนินกิจกรรมจัดงานประเพณีได้

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ จุฬาฯ โปสต์ว่า สายพันธุ์ BA.4 และ BA.5 มีโอกาสที่จะทำให้ระบาดปะทุขึ้นมาได้จากสมรรถนะการหลบหลีกภูมิคุ้มกัน และการทำให้เกิดการติดเชื้อซ้ำ แม้เคยติดเชื้อสายพันธุ์ก่อนหน้านั้นมาก่อน พร้อมย้ำการใส่หน้ากากอนามัยเสมอเวลาออกไปใช้ชีวิตประจำวันนอกบ้านเป็นเรื่องจำเป็น

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>3. วัคซีนโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (thebangkokinsight, thainewsonline)</p> <p>-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ จุฬาฯ โปสเตอร์ระบุว่า อยากให้ทุกคนได้รับวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็ม ส่วนการให้เข็ม 4 จะเป็นการกระตุ้นให้ระดับภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้นอีก ดังนั้น บุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยง กลุ่ม 608 ที่มีอายุเกิน 60 ปี หรือถ้าอายุน้อย แต่มีปัจจัยเสี่ยงอย่างน้อย 1 อย่าง หรือบุคคลที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า ควรจะได้รับเข็ม 4 เพื่อให้ระดับภูมิคุ้มกันสูง และถ้าติดเชื้อจะลดความรุนแรงลง ขณะนี้มีวัคซีนเพียงพอ ขอให้ไปรับวัคซีน โดยเฉพาะถ้าฉีดเข็ม 3 มาแล้วอย่างน้อย 4 เดือน ในกลุ่มที่มีอายุน้อยให้ได้รับวัคซีนเพียง 3 เข็ม รอดูสถานการณ์ถ้ามีการระบาดของโรครุนแรง ค่อยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง</p> <p>4. ปิดศูนย์พักคอยขององค์กรปกครองท้องถิ่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>-ว่าที่ร.ต.สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า สธ.เตรียมยกระดับโรคไวรัสโควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น พร้อมเตรียมสั่งปิดศูนย์พักคอยขององค์กรปกครองท้องถิ่นต่างๆ โดยทางเทศบาลนครฯ ยืนยันว่าจะไม่มีการปิดศูนย์พักคอยที่วัดศาลาปูนวรวิหาร เพื่อเตรียมพร้อมหากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดขึ้นมาอีก ทั้งนี้ แม้จะไม่ได้งบประมาณสนับสนุน ทางเทศบาลนครฯ และทางวัดศาลาปูนวรวิหารพร้อมจะสนับสนุนเงินส่วนตัวร่วมในการช่วยเหลือดูแลประชาชนในพื้นที่ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>ฝีดาษวานร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, Bangkokpost) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ข่าวสด, แนวหน้า, thailandplus, posttoday, thainewsonline, TNN, ch7)</p> <p>-นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กล่าวยืนยันว่า ขณะนี้ไทยยังไม่พบผู้ป่วยฝีดาษลิง แต่จากการเฝ้าระวังโรคฝีดาษวานร พบว่ามีชาวต่างชาติ 1 ราย ที่บินมาจากประเทศทางยุโรป โดยเดินทางเข้ามาและแวะพักเครื่องบินระหว่างทางในประเทศไทย ประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อต่อไปยังประเทศออสเตรเลีย ซึ่งยังไม่มีอาการ แต่ไปพบอาการที่ประเทศออสเตรเลีย ดังนั้น ในส่วนของผู้สัมผัสใกล้ชิดยังไม่สัมผัสเสี่ยงสูง แต่มีการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด ที่เป็นผู้โดยสารเครื่องบิน และลูกเรือรวม 12 คน ซึ่งติดตามแล้ว 7 วัน ยังไม่มีอาการ โดยต้องติดตามต่อไปให้ครบ 21 วัน รวมถึงกรมควบคุมโรค ได้กำหนดนิยามผู้ป่วยสงสัยโรคฝีดาษลิง จะต้องมีอาการ ดังนี้ 1.ประวัติไข้มากกว่า 38 องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการป่วยอย่างน้อย 1 อย่าง คือ เจ็บคอ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ต่อม้ำเหลืองโต หรือ 2.ผื่น ตุ่มนูน ส่วนใหญ่ผื่นกระจายตามใบหน้า ลำตัว โดยเริ่มจากเป็นผื่นก่อน แล้วเป็นตุ่มนูน ตุ่มน้ำใส ตุ่มหนอง ตุ่มตกสะเก็ด ตามลำดับ ร่วมกับประวัติเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา ภายใน 21 วันที่ผ่านมา ได้แก่ ประวัติเดินทางกลับมาจากประเทศที่มีรายงานการระบาดของโรคฝีดาษลิง ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรม ที่พบผู้ป่วยฝีดาษลิง และประวัติสัมผัสใกล้ชิดสัตว์ป่า สัตว์ฟันแทะ ลิง หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นำเข้ามาจากทวีปแอฟริกา</p> <p>- ผศ.น.สพ.ดร.สว่าง เกษแดงสกุล ภูมิคุ้มกันวิทยา จุฬาฯ กล่าวว่า พาหะของโรคคือสัตว์ฟันแทะ เช่น กระรอกหนู แพร่ด็อก ฯลฯ โดยติดเชื้อได้จากการโดนสารคัดหลั่งจากสัตว์ป่วยที่มีเชื้ออยู่ ส่วนการแพร่เชื้อจากคนสู่คนพบในประเทศอังกฤษ เป็นการติดจากสารคัดหลั่งเนื่องจากมีการใกล้ชิดกัน แต่ยังไม่พบข้อมูลชัดเจนว่า ติดจากการมีเพศสัมพันธ์หรือไม่ ส่วนการแพร่กระจายเชื้อผ่านอากาศ (Airborne) เกิดขึ้นได้แต่น้อยมาก พร้อมแนะนำการเว้นระยะห่างกัน 1-2 เมตร ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และแอลกอฮอล์เจล หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ที่ประวัติมาจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการ จะสามารถช่วยป้องกันโรคนี้ได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, มติชน, ประชาชาติธุรกิจ, สยามรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, ch7, TNN, thebangkokinsight)</p> <p>-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ จุฬาฯ โปสเตอร์ระบุว่า ความยุ่งยากในการควบคุมโรคฝีดาษวานรที่ระบาดในปีนี้เป็น 1. อาการของโรคไม่ได้รุนแรงแบบไข้ทรพิษ ยังไม่มีใครเสียชีวิต เมื่อมีอาการน้อยบางรายก็ไม่ได้รับการรักษา 2. ตุ่มที่ขึ้นก็ไม่ได้มาก 30% เกิดในที่ลับ บริเวณอวัยวะเพศ และถ้าไม่มีอาการมาก หรือตุ่มขึ้นน้อยก็จะไม่ได้พบแพทย์ 3. โรคนี้ติดต่อ เกี่ยวข้องกับเพศสัมพันธ์ เพราะมีการสัมผัสกันอย่างใกล้ชิด 4. ไม่มีหลักฐานในการติดต่อจากสัตว์ หรือเดินทางมาจากแอฟริกา เป็นการติดต่อระหว่างคนสู่คน 5. ถ้าเชื้อฝีดาษวานร ที่ระบาดอยู่ขณะนี้ เข้าไปติดยังสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะสัตว์ฟันแทะ ในตระกูล หนู กระต่าย กระรอก สัตว์เหล่านี้จะมีอาการน้อยมาก และเป็นพาหะที่จะกระจายโรคได้ จะยากต่อการควบคุม</p>	
<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, ผู้จัดการรายวัน, ไทยโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, บางกอกทูเดย์, hfocus)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. กล่าวในการประชุมการส่งเสริมการประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา กัญชง เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็น และความคาดหวังของผู้ประกอบการต่อการปรับปรุงกฎระเบียบ กระบวนการให้บริการรวมทั้งมาตรการส่งเสริมการประกอบการรองรับการปลดล็อกกัญชากัญชง ว่า หลังวันที่ 9 มิ.ย.นี้ พืชสมุนไพร กัญชง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กัญชา จะถูกปลดล็อกออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 5 อย่างเป็นทางการ สิ่งที่สำคัญยิ่ง คือ การใช้กัญชากัญชาอย่างเข้าใจ เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ สร้างรายได้ในทางที่ถูกที่ควร ส่วนการใช้เพื่อความบันเทิงไม่ได้อยู่ในเจตนารมณ์ของกฎหมาย การป้องกันการใช้ที่ไม่ถูกต้องหลังจากเปิดให้ปลูกได้เสรี ขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลและเฝ้าระวัง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบตามมา ส่วนข้อเรียกร้องให้เฝ้าระวังป้องกันปัญหาอุบัติเหตุจากรถการเมากัญชานั้น เป็นประเด็นที่อยู่ระหว่างพิจารณาในร่าง พ.ร.บ.กัญชากัญชา เบื้องต้นมองว่าทุกคนรู้โทษและประโยชน์ประเมนผลกระทบได้ ทั้งนี้ อย.พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงกฎระเบียบ นอกจากนี้ได้รับรายงานผลการประชุม คกก.การสาธารณสุข ซึ่งได้พิจารณาร่างประกาศกำหนดกลิ่นและควันจากกัญชากัญชง เป็นเหตุรำคาญเรียบร้อยแล้ว จะเสนอให้ตนพิจารณาและจะรีบลงนามเร็วที่สุด จากนั้นจะส่งไปยังราชกิจจานุเบกษาประกาศบังคับใช้</p> <p>ด้าน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า อาจมีปัญหานโยบายปฏิบัติ เนื่องจากร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร สธ.ต้องเตรียมการเรื่องนี้ และจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานศาลยุติธรรม คกก.ป.ป.ส.ยธ. สธ. รวมถึงนักวิชาการภายนอกที่เกี่ยวข้อง เท่าที่ทราบ สธ.เตรียมทางออกไว้แล้ว รายละเอียดต้องไปถามกับ อธิบดีกรมอนามัย หรือ อย.</p>	
<p>โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, thailandplus)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรพ.สธ. เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอ่างทอง ทบพหนองครกความรู้การดูแลสุขภาพ การเฝ้าระวังป้องกันโรค และทักษะที่จำเป็นในระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้กับ อสม. พร้อมมอบอุปกรณ์สำหรับฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส เพิ่มคุณภาพชีวิต</p>	-
<p>โครงการป้องกันโรคติดต่อชาวไทยมุสลิม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, thaigov)</p> <p>- นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษา รพ.สธ. เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันโรคติดต่อแก่ชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ปี 2565 ให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนไข้วัดหลังแอน-ไข้วัดใหญ่ ก่อนเดินทาง พร้อมออกเอกสารรับรองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และส่งทีมแพทย์ไปดูแลระหว่างประกอบพิธี</p>	-
<p>ระบบการรักษาทางไกลดูแลผู้ป่วยจิตเวช</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (mcot, thaigov, thailandplus, acnews)</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. และคณะผู้บริหาร ติดตามการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข พร้อมเปิดอาคารภูมิจิต รพ.หนองคาย รองรับผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดในพื้นที่และใกล้เคียง ลดการส่งต่อโรงพยาบาล เฉพาะทางนอกพื้นที่ โดยเขตสุขภาพที่ 8 นำร่องระบบดูแลจิตเวชทางไกล ผ่านการเชื่อมโยงเครือข่าย 3 หมอ โรงพยาบาลและโรงพยาบาลจิตเวช เริ่มในกลุ่มผู้ป่วยไปโพลาร์ ช่วยให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาและติดตามอาการได้ต่อเนื่อง ผู้ป่วยอาการดีขึ้น อยู่ในสังคมได้ปลอดภัย</p>	
<p>พัฒนาฝึกรวมหลักสูตรฝังเข็มพื้นฐาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (mcot, thaigov, thailandplus, acnews)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ และ ศ.หวาง เย่ากั๋ง รองอธิการบดี ม.การแพทย์แผนจีนเทียนจิน แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและพัฒนาบุคลากร และพิธีลงนามข้อตกลงดำเนินการโครงการร่วมภายใต้บันทึกความเข้าใจ โครงการฝึกรวมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็มพื้นฐานให้กับแพทย์แผนปัจจุบัน เพื่อให้แพทย์ที่ผ่านการฝึกรวมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการแพทย์แผนจีนขั้นพื้นฐานในการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคด้วยการฝังเข็มที่ได้มาตรฐาน ตามประกาศขององค์การอนามัยโลก : WHO</p>	
<p>ชาชิมิหมุดิบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (amarintv, nationtv, mcot, thailandplus)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีกระแสข่าวพิษชาชิมิหมุดิบในสื่อโซเชียลมีเดีย ถึงเมนูชาชิมิหมุดิบ-ตัดสด สไตลิ่งญี่ปุ่นในร้านอาหารแห่งหนึ่ง ว่าการกินชาชิมิหมุดิบ เสี่ยงได้รับเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตค็อกคัส ซูอิส เสี่ยงโรคไข้วัด ซึ่งหากได้รับเชือนี้จะทำให้มีอาการ มีไข้ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน บางรายแสดงอาการใช้ร่วมกับมีผื่น อูจาระร่วง บางรายติดเชื้อที่เยื่อหุ้มหัวใจ เยื่อหุ้มสมอง รวมถึงอาจทำให้ติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ย้ำควรกินแบบปรุงสุกด้วยความร้อนสูงกว่า 70 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 5 นาที และล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำก่อนกินทุกครั้ง เพื่อสุขอนามัยที่ดี</p>	
<p>วันงดสูบบุหรี่โลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thansettakij, mcot, thailandplus</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.ธิตติ แสงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำ 3 สมุนไพร ได้แก่ กานพลู มีรสเผ็ดร้อน หย้าดอกขาวและมะนาว พร้อมแนวทางการฝังเข็มตามศาสตร์แพทย์แผนจีนช่วยลดความอยากบุหรี่ การเลิกสูบบุหรี่ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีต่อสุขภาพ โดยผู้ที่เลิกบุหรี่จะต้องมีจิตใจที่หนักแน่น รวมถึงการได้รับกำลังใจจากคนรอบข้าง และการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น การออกกำลังกาย ปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ ก็จะทำให้พฤติกรรมเลิกบุหรี่ มีทิศทางที่ดีขึ้น เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot, thailandplus</p> <p>- นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สบยช. เผย บุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคร้ายในหลายระบบของร่างกาย เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคปอด โรคมะเร็ง โดยเฉพาะเด็กและทารกที่สูดควันบุหรี่เข้าไปอาจเสี่ยงเผชิญปัญหาสุขภาพมากกว่าช่วงวัยอื่นยังเป็นภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นชวนนักสูบ ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพของตนเอง และคนใกล้ขีดลดการทำลายสิ่งแวดล้อม</p>	
<p>สปสช.ลุยแผนปฏิบัติการระยะ 5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผยในการประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำร่างกรอบ แผนปฏิบัติการของ สปสช. ฉบับที่ 5 ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 โดยมียุทธศาสตร์ ดังนี้ 1.ประชาชนการใช้สิทธิ การเข้าถึงบริการ 2.หน่วยบริการ และคุณภาพบริการ 3.การมีส่วนร่วม 4.การเงินการคลังและความยั่งยืน และ 5.การอภิบาลระบบ</p>	
<p>ร้านกาแฟหลังคาแดง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน</p> <p>- กรมสุขภาพจิต มูลนิธิรพ.สมเด็จพระยา สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระยา และบริษัทซีพีทีริเทลลิงค์ จำกัด ร่วมพัฒนาแหล่งฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมให้กับผู้ป่วยจิตเวช โดยการฝึกอาชีพเพื่อเพิ่มทางเลือกในการดำเนินชีวิตและลดภาระการดูแลของครอบครัว เปิดร้านกาแฟหลังคาแดง และร้านเพื่อนหลังคาแดง ณ ชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระยา นับเป็นอีกหนทางที่ช่วยลดอคติทางสังคมให้กับผู้ป่วยจิตเวช อีกทั้งร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยจิตเวชให้คืนสู่สังคม เพื่อให้พวกเขากลับสู่ภาวะปกติ สามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี</p>	-
<p>ระวังผลิตภัณฑ์กาแฟ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ข่าวสด, ChiangmaiNews, TheBangkokInsight)</p> <p>- นพ.วิฑิต สถฤทธิชัยกุล รองเลขาธิการ ออย. เผย กรณี HSA สิงคโปร์ เตือนประชาชนไม่ให้บริโภคผลิตภัณฑ์กาแฟที่มีส่วนผสมของยารักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ยี่ห้อ Prime Kopi Pejuang 3 in 1 เนื่องจากพบ Tadalafil ปริมาณสูงทาง ออย. ยืนยันยังไม่มีกรณีขึ้นทะเบียนกับ ออย.ในประเทศไทย แต่พบมีการลักลอบนำมาจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่ง ออย.ได้ดำเนินการสั่งระงับการจำหน่ายและการโฆษณาทันที พร้อมเตือนผู้บริโภคก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ใด ควรตรวจสอบการได้รับอนุญาตผลิตภัณฑ์จากเว็บไซต์ ออย. www.fda.moph.go.th</p>	
<p>เตือนนำผงพิเศษ ไปดูดฟัน อันตรายถึงชีวิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ : (ข่าวสด, มติชน, sanook, kapook, ChiangmaiNews, ch7) เพจ (เรื่องเล่าเช้านี้, สมาคมการค้าร้านขายยาจังหวัดเชียงใหม่)</p> <p>- เพจ สมาคมการค้าร้านขายยาจังหวัดเชียงใหม่ โปสเตอร์ว่ามีการเผยแพร่คลิปในแอปพลิเคชัน TikTok กับความเชื่อที่ไม่น่า ผงพิเศษ ตราร่มชูชีพ สามารถนำไปใช้ดูดฟันได้ รวมถึงเตือนว่าผงพิเศษเป็นยาใช้ภายนอก หมายความว่า ใช้ทาผิวภายนอก ไม่ใช่เอาไปกิน หรือใช้ทาปาก ทาเหงือกหรือดูดฟัน แต่สิ่งสำคัญกว่าคือ ผงพิเศษ มีตัวยาสลฟานิลลาไมด์ เป็นส่วนประกอบ หากแพ้ยาขึ้นมา อาจรุนแรงถึงขั้นปางตายได้</p>	-
ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ	
-	-